

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.78 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.70-31.80 บาท

* บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.78 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.80 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.70-31.80 บาท

* นายสุรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่า จากความกังวลเรื่องสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อนักลงทุนหลักเล็งสินทรัพย์เสี่ยง ค่าเงินเอเชียอ่อนค่าส่วนทางกลับค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่า จากการที่นักลงทุนยังมองว่าค่าเงินบาทมีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเงินเอเชียอื่น เนื่องจากธนาคารกลางประเทศไทยมีจุดยืนว่าจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สวนทางกับธนาคารกลางของหลายประเทศในเอเชีย ที่ส่วนใหญ่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาทิ ธนาคารกานารนิชแลนด์,ธนาคารกลางมาเลเซีย,ธนาคารกลางอินเดีย และคาดว่าในวันนี้ธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ก็จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน รวมทั้งตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดและจำนวนเงินไหลเข้าในไทยก็ยังเป็นบวก

* การประชุมนโยบายการเงินของธปท.ดูจะไม่ได้มีผลกับตลาดมาก หลังจากวานนี้กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ตามคาด และเปลี่ยนมุมมองเป็นลบมากขึ้น ระบุว่าส่งออก ท่องเที่ยว และการลงทุนชะลกว่าที่ประเมิน ส่วนการบริโภคมีแนวโน้มขยายตัวต่อแต่ถูกกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

* บาทกลับมาแข็งค่าจากภาพการเมืองในประเทศที่สามารถเดินหน้าต่อได้

* ในระยะสั้นติดตามการเจรจาสงครามการค้าที่คาดว่าในวันพรุ่งนี้ จะมีข้อสรุปที่จะมาเคลื่อนไหวค่าเงินบาทได้ หากการเจรจาได้ข้อตกลงอาจส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าได้ คาดกรอบวันนี้ 31.70 - 31.80 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 97.61 จากวานนี้ 97.62

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,885.16 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 767.8 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.815 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้